



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๖, ๑๓ มูลค่าข่าว ๒๒๑,๖๒๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ประกาศผลแอดมิชชันปี 57 คะแนนสูงสุดติดบัญชีอุปถัมภ์

สกอ.ประกาศผลแอดมิชชันปี 57 แล้ว ตรวจรายชื่อได้ในเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) และเว็บพันเอ็ดตร เผยเด็กหนุ่มกรุงเทพฯ ครีดยืนคว้าคะแนนสูงสุด 90.30% สอบติดคณะบัญชี จุฬาฯ เจ้าตัวเผยเคล็ดลับ ตั้งใจเรียนในห้อง หนังสือทบทวน ไม่จำเป็นต้องทบทวนวิชาทุกสถาบันเน้น ม.บูรพา นัดสอบสัมภาษณ์ ตีตราจรรยา 7-9 ก.ค.

วานนี้ (1 ก.ค.) ที่สภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ส.ท.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอ.) ศ.นพ.วีระชตะนาเวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการประกาศผลคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ "แอดมิชชันกลาง" ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สกอ.ได้ประกาศผลแอดมิชชันกลางปี 2557 ทางเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) และเว็บไซต์พันเอ็ดตร ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าสู่ดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 18.00 น.ของวันที่ 1 ก.ค. 57

ปีนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 99,767 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.ดำเนินการคัดเลือกไว้รวม 86 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 765 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,989 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 80,880 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 146,554 คน โดยจะสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพาที่สอบสัมภาษณ์ 5-6 ก.ค. จำแนกจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวนรับ 102,985 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 102,985 คน จำนวนผู้สอบสัมภาษณ์ 75,595 คน, สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 1,166 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 353 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 42,403 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาจำนวน 8 ราย ได้แก่ นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

### ประกาศ

ได้คะแนน 90.30% น.ส.สุธาวิรัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ หรือโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนน 88.59% นายวิวัฒน์ เขียงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนน 87.72% น.ส.ปภาวดี นิมิตกมลเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนน 87.21% น.ส.สมสรวรรณ สราสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ วิทยาลัย จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้คะแนน 85.14% น.ส.สุวิยา พิริวดีชัยกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้คะแนน 84.36% นายวิริยะ เขียวรทกัญจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนน 84.14% และ นายชัชกร ชวไชยกุล โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนได้ 83.58%

สำหรับข้อมูลการรับสมัครพบว่า คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จำนวนรับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:96 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จำนวนรับ 15 คน สมัคร 947 อัตราการแข่งขัน 1:63 และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จำนวนรับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1:50 คน

นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง หรือน้องคิต นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งได้คะแนนแอดมิชชันสูงสุดของประเทศ กล่าวว่า ดีใจมากที่สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ เพราะส่วนตัวชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก และเลือกคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ไว้เป็นอันดับ 1 เคล็ดลับการเรียนคือตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่ต้องเรียนพิเศษมากนัก เพราะเชื่อว่าหากตั้งใจเรียนในห้องให้เข้าใจ ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษ รวม

ถึงหนังสือทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ และฝึกทำข้อสอบกับแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ "ที่สำคัญต้องมีวินัย มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบต้องทบทวนเวลาอ่านหนังสือให้เต็มที่ เพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ตัวผมก็ไม่ได้เคร่งเครียดกับการเรียนอย่างเดียว หากโรงเรียนมีการมออะไรก็จะเข้าร่วมตลอด สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ตั้งใจเรียน อยู่แต่ในห้อง เพราะยังมัวหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่เปิดรับอยู่" นายฉัตรมงคล กล่าว

ขณะที่ น.ส.สุธาวิรัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ หรือน้องมุก จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ ที่สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นคณะที่ไม่ฝืนอยากเข้าเรียน และเป็นอันดับหนึ่งที่ได้เลือกเรียน ส่วนที่เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นคณะชอบศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ "ตอนแรกที่เลือกเรียนสายวิทย์-คณิต ก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไร ทำอาชีพอะไร จนเมื่อเรียน ม.4 จบ จึงค้นหาตัวเองจนรู้ว่าสนใจเรื่องราวระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ อีกทั้งยังได้มี การพูดคุยกับอาจารย์ที่จบคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงตัดสินใจเลือกเรียน"

น.ส.สุธาวิรัตน์ กล่าวอีกว่า ตอนเรียนม.ปลาย ก็มุ่งตั้งใจเรียนในห้องเรียน เพื่อทำคะแนนให้อยู่ในระดับดี และเรียนภาควิชาเฉพาะวิชาอังกฤษ และวิชาสายสังคม เพราะต้องใช้ในการเรียนต่อ ซึ่งการเรียนภาควิชาที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะใจหายหรือข้อสอบบางข้อที่ออกข้อสอบจริงๆ ก็ไม่ได้มีการสอนในห้องเรียน ฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากได้เรียนเสริมนอกห้องเรียนด้วยก็จะช่วยเพิ่มเติมความรู้ได้

"อยากให้เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากเรียนอะไร อยากทำอาชีพอะไร และศึกษาว่าคณะที่เลือกเรียนนั้นเรียนอะไรบ้าง และมุ่งตั้งใจอ่านหนังสือ เรียนในห้องเรียนและอย่าเครียดเพราะถ้าเราเครียดเราทำข้อสอบไม่ได้" น.ส.สุธาวิรัตน์ กล่าว

